

# Sẵn sàng cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay diễn ra từ ngày 25 - 27/6. Đến thời điểm này, việc ôn luyện của các sĩ tử cũng như công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã vào giai đoạn nước rút. Học thật, thi thật, triết tiêu gian lận là mục tiêu ngành Giáo dục hướng tới trong kỳ thi năm nay.

Hiện nay, ngành Giáo dục đã và đang tiếp tục hoàn thành công tác tổ chức ôn tập, phổ biến quy chế, các văn bản liên quan, công tác coi, chấm thi; phối hợp với các đơn vị chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng cho kỳ thi năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao nhất. Theo ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn ngành đang khẩn trương thực hiện lựa chọn nhà thầu lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các phòng bảo quản đề thi, bài thi ở các điểm thi, ban chấm thi theo quy định của quy chế thi năm nay. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng lắp đặt camera giám sát tại hành lang của khu vực in sao đề thi, khu vực làm phách bài thi tự luận và hệ thống camera giám sát mọi hoạt động của các thành viên tại phòng làm việc chung ở các điểm thi do các trường THPT xây dựng, kế hoạch lắp đặt. Bên cạnh đó, Sở cũng thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại các trường THPT trong tỉnh. Năm nay, Trường THPT Chuyên Thái Bình được chọn đặt điểm chấm các bài thi trắc nghiệm do Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Thủ Đức. Nhà trường đã chuẩn bị 1 phòng khoảng 50m<sup>2</sup> có trang



Tiết ôn luyện của học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi.

bị camera an ninh giám sát, được bố trí lực lượng an ninh giám sát vòng trong, vòng ngoài 24/24 giờ bảo vệ ban chấm thi.

Cũng giống như mọi năm, năm nay, để triết tiêu gian lận trong thi cử, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch chi tiết, bố trí lực lượng an ninh bảo đảm các khâu của kỳ thi diễn ra xuyên suốt. Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Ngành đã bố trí lực lượng,

bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối in sao đề thi, điểm thi, khu vực chấm thi; đồng thời cử cán bộ tham gia giám sát các ban của Hội đồng thi theo quy định; tham gia vận chuyển đề thi, bài thi. Bên cạnh đó, có biện pháp quản lý, phòng ngừa các hành vi vi phạm quy chế thi, có phương án và kịp thời xử lý các hiện tượng tiêu cực. Ngoài ra, để bảo đảm trật tự an toàn

thông, Công an tỉnh giao các phòng chức năng, đặc biệt là Phòng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, phân luồng từ xa, điều hòa giao thông ở các ngã tư trọng điểm đầu và cuối giờ của các buổi thi, bảo đảm các tuyến giao thông được thông suốt, thuận lợi cho thí sinh, người nhà thí sinh và cán bộ coi thi.

Năm nay, cụm thi 26 tại Thái Bình được Bộ Giáo dục

và Đào tạo giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình chủ trì phối hợp với 4 trường đại học: Y Dược Thái Bình, Ngoại Thương, Sư phạm Kỹ thuật Nam Định và Lao động - Xã hội tổ chức. Theo kế hoạch, tổng số cán bộ, giáo viên được huy động từ 4 trường đại học là 921 người, trong đó có 811 cán bộ coi thi, 34 phó điểm trưởng và 76 cán bộ giám sát. Đến nay, công tác huy động lực lượng cán bộ, giảng viên làm cán bộ coi thi đang được các nhà trường thực hiện nghiêm túc. PGS, TS Nguyễn Duy Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, nhà trường đã sớm tuyển chọn 260 cán bộ, giáo viên có kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao tham gia làm công tác thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2019. Đồng thời, nhà trường có phương án đưa, đón cán bộ, giáo viên đến các điểm thi trong tỉnh. Thời gian tới, để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế, nhà trường sẽ tổ chức tập huấn cho các cán bộ, giáo viên làm công tác thi một cách nghiêm túc, bài bản.

Còn ít ngày nữa kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ chính thức diễn ra. Với sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự chuẩn bị và phối hợp tích cực từ các đơn vị liên quan, sự chú ý đóng góp của ngành Giáo dục và Đào tạo cùng nỗ lực của thầy và trò các trường THPT trên địa bàn, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Thái Bình hứa hẹn sẽ thành công, đạt kết quả cao.

**DẠNG ANH**

## Không có sự thay đổi đáp án trong đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2019 - 2020

Ngày sau khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2019 - 2020 kết thúc, tối ngày 27/5, một trang facebook cá nhân đăng tải đáp án đề thi môn Ngữ văn không chuyên của kỳ thi. Đến tối ngày 28/5, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi và đáp án chính thức của các môn thi trên trang web của Sở Giáo dục và Đào tạo. Vì vậy, trong dư luận xuất hiện ý kiến có sự thay đổi trong đáp án môn Ngữ văn không chuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo gây lo lắng cho không ít phụ huynh và thí sinh.



Các thí sinh sau khi hoàn thành xong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên.

Để cung cấp thêm bạn đọc, đặc biệt là các bậc phụ huynh và các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm nay những thông tin chính xác nhất về đáp án của môn Ngữ văn và các môn thi khác, phóng viên Báo Thái Bình đã làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh về nội dung trên. Ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Ngay sau khi có thông tin về việc xuất hiện đáp án môn Ngữ văn không chuyên trên mạng xã hội, Sở đã xác minh đây chỉ là đáp án của một cá nhân đưa ra, không phải là đáp án chính thức của Sở. Theo quy trình làm việc của Hội đồng thi, sau khi kết thúc kỳ thi, Hội đồng chấm thi sẽ tổ chức họp, thảo luận, thống nhất về đáp án. Sau khi thống nhất, đáp án mới được Chủ tịch Hội đồng chấm thi thông qua và trình Giám đốc Sở phê duyệt. Đây mới là đáp án chính thức của các môn thi trong kỳ thi năm nay. Vì vậy, sáng ngày 28/5, Hội đồng chấm thi họp, thảo luận và thống nhất đáp án. Đến tối ngày 28/5, đáp án chính thức đã được công bố trên trang web của Sở. Ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc một số ý kiến trong dư luận nhận định có sự thay đổi đáp án trong đề thi môn Ngữ văn là do chưa hiểu đầy đủ quy trình ra đề, công bố đáp án chính thức và chấm thi.

Về vấn đề này, Thượng tá Mai Thế Hùng, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh khẳng định: Qua xác minh cho thấy các khâu ra đề, công bố đáp án và chấm thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm nay được thực hiện đúng quy trình, quy chế, không có sai sót. Việc một cá nhân đưa đáp án lên mạng xã hội, đầy hoàn toàn là một đáp án không có cơ sở pháp lý, chỉ mang tính cách cá nhân. Vì vậy, có thể khẳng định không có sự thay đổi trong đáp án chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm nay như một số ý kiến hai ngày vừa qua.

Đến sáng ngày 29/5, Hội đồng chấm thi vẫn đang thực hiện nhiệm vụ. Dự kiến, trong ngày 29/5 việc chấm thi sẽ được hoàn thành và công bố kết quả vào tối ngày 29/5 trên trang web của Sở Giáo dục và Đào tạo (thaibinh.edu.vn).

**P.V**



Nhiều phụ huynh đến sớm chờ con thi xong.

Mồ côi bố mẹ, ở với bà nội, kinh tế rất khó khăn, hai anh em Vũ Văn Trung, Vũ Thị Thảo ở thôn Tăng, xã Phú Châu (Đông Hưng) được các chi hội phụ nữ trong xã luân phiên tặng gạo hàng tháng. Vũ Thị Thảo cho biết: Chúng em cảm ơn các bà, các bác, các cô đã xây dựng hũ gạo tiết kiệm để tặng gạo hàng tháng, giúp bà cháu em vượt qua khó khăn. Đây là nguồn động viên, khích lệ chúng em học tập tốt. Chị Nguyễn Thị Mai Luyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phú Châu cho biết: Bên cạnh việc duy trì mô hình hũ gạo tiết kiệm giúp phụ nữ, trẻ em nghèo, Hội LHPN xã đã xây dựng 15 tổ tiết kiệm theo gương Bác với 479 hội viên tham gia, đã tiết kiệm được gần 649 triệu đồng giúp 45 lượt phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay để đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, cải thiện đời sống gia đình. Ngoài 15 tổ tiết kiệm theo gương Bác, Hội LHPN xã còn xây dựng thêm 20 tổ tiết kiệm khác với 899 hội viên tham gia, tiết kiệm được gần 454 triệu đồng. Nhiều hội viên không chỉ gương mẫu thực hiện mà còn động viên con cháu trong gia đình cùng tham gia. Số tiền tiết kiệm mỗi ngày một ít nhưng đến lúc gặp khó khăn, túng thiếu thì ý nghĩa vô cùng.

Cũng như xã Phú Châu, tại xã Đông Hoàng (Tiền Hải), Hội LHPN xã đã vận động 1.150 cán bộ, hội viên tham gia 8 nhóm tiết kiệm, đã tiết kiệm được 115 triệu đồng cho 11 phụ nữ nghèo vay phát triển sản xuất, 8 chi đã thoát nghèo. Bên cạnh đó, mô

## Tiết kiệm theo gương Bác

Từ lâu, phong trào phụ nữ làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh.



Thực hành tiết kiệm đã giúp nhiều phụ nữ có vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh.

hình tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế được các cơ sở hội triển khai mang lại ý nghĩa xã hội sâu sắc. Các cơ sở hội ở huyện Đông Hưng đã xây dựng các mô hình tiết kiệm, đã tiết kiệm được 115 triệu đồng cho 11 phụ nữ nghèo vay phát triển sản xuất, 8 chi đã thoát nghèo. Bên cạnh đó, mô

lập 3 nhóm phụ nữ tiết kiệm giúp nhau mua thẻ bảo hiểm y tế với 989 thành viên, tiết kiệm từ 100.000 - 300.000 đồng/người/tháng để cho vay và hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế; đến nay, số dư tiết kiệm 1.871 tỷ đồng cho 300 người vay và mua thẻ bảo hiểm y tế cho 100 chi.

Bà Trịnh Thị Hoàng Yến, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã duy trì và nhân rộng các mô hình tiết kiệm bằng nhiều hình thức như: nuôi lợn nhưa, hòm, ống tiết kiệm; tiết kiệm thóc, gạo; thành lập các tổ tiết kiệm và vay vốn theo các

chương trình vay vốn của các chương trình, dự án... với tổng dư nợ trên 150 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp hội còn tích cực vận động hội viên tiết kiệm năng lượng; tiết kiệm nguyên liệu trong sản xuất; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau thông qua các hình thức: cho nhau vay không lấy lãi, giúp nhau không hoàn lại, xây dựng mái ấm tình thương, trao học bổng giúp học sinh nghèo đến trường, tặng quà nhân dịp lễ, tết... với tổng giá trị hàng tỷ đồng. Gương mẫu thực hành tiết kiệm theo gương Bác, 3 năm qua, mỗi cán bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh đã tiết kiệm mỗi tháng 300.000 đồng, mỗi năm cán bộ cơ quan tiết kiệm gần 100 triệu đồng để ưu tiên hỗ trợ cán bộ, công chức đi học nâng cao trình độ, giải quyết công việc gia đình. Cơ quan cũng duy trì hình tiết kiệm ít nhất 10.000 đồng/người/tháng để ủng hộ, giúp đỡ phụ nữ nghèo, đóng hành động phụ nữ biến cường.

Thực hành tiết kiệm không chỉ giúp mỗi người hình thành thói quen, tích lũy cho riêng bản thân, gia đình mình mà còn có hiệu quả tích cực với những trường hợp khó khăn đột xuất. Việc làm này đã tạo điều kiện cho phụ nữ nghèo có cơ hội vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống gia đình, giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần tích cực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

**XUÂN PHƯƠNG**

## Đổi thay ở Bình Minh

Các con đường đều được mở rộng và cứng hóa; những ngôi nhà cao tầng được xây dựng khang trang; nhiều công trình phúc lợi được xây mới; không còn rác thải vứt bừa bãi... là những đổi thay mà ai cũng dễ dàng nhận thấy khi đến thôn Bình Minh, xã Bách Thuận (Vũ Thư). Đồng chí Nguyễn Như Tiến, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Thời gian qua, Chi bộ luôn đẩy mạnh việc học và làm theo gương Bác trong cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư, coi đây là động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Chi bộ có 46 đảng viên, trong đó 10 đồng chí thuộc diện miễn hoàn. Lực lượng đảng viên còn lại mỏng, hầu hết tuổi đã cao nên khi triển khai thực hiện nhiệm vụ gặp không ít khó khăn. Song với tinh thần gương mẫu của đảng viên, cùng với việc triển khai thực hiện hiệu quả việc học và làm theo gương Bác trong Chi



Nghề trồng cây cảnh đem lại thu nhập cao cho người dân thôn Bình Minh.

bộ và cộng đồng dân cư, Chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh; thôn Bình Minh nhiều năm liền đạt thôn văn hóa cấp huyện. Chi bộ luôn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt để mỗi đảng viên, mỗi thành viên trong cộng đồng dân cư hiểu được ý nghĩa của việc học và làm theo gương Bác. Nội dung việc học và làm theo gương Bác được gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thôn và các tổ chức quần chúng như: phát triển kinh tế; xây dựng nông thôn mới; xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa...

Trước đây, những con đường trong thôn Bình Minh rất nhỏ, lòng đường rộng chưa tới 1m, trời mưa thì lầy lội, đi lại rất khó khăn. Ông Nguyễn Như Hùng, đảng viên Chi bộ thôn Bình Minh cho biết: Mỗi đảng viên đều nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực vận động con cháu trong gia đình và nhân

dân trong khu dân cư cùng góp công, góp của xây dựng đường giao thông. Nhiều đảng viên đã gương mẫu phá dỡ tường bao, cổng dậu, hiến đất, hiến công. Từ sự gương mẫu của đảng viên, nhân dân trong thôn đã tác tuyên truyền, quán triệt để mỗi đảng viên, mỗi thành viên trong cộng đồng dân cư hiểu được ý nghĩa của việc học và làm theo gương Bác. Nội dung việc học và làm theo gương Bác được gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thôn và các tổ chức quần chúng như: phát triển kinh tế; xây dựng nông thôn mới; xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa...

đồng thời tổ chức thu gom và xử lý rác thải. Sau khi tổ chức thành lập, tình trạng vứt rác bừa bãi đã được hạn chế tối đa. Đường làng ngõ xóm sạch sẽ.

Để nâng cao thu nhập cho người dân, thời gian qua, Chi bộ thôn Bình Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát huy thế mạnh của địa phương, trồng các loại cây ăn quả, cây dược liệu và cây cảnh cho thu nhập cao; đồng thời, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, đặc biệt là nuôi tôm mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân. Theo nhập trung bình của người dân thôn Bình Minh đạt 39 triệu đồng/năm. Đến nay, thôn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Thời gian tới, Chi bộ thôn tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo gương Bác nhằm phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

**ĐÀO QUYN**